

การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2567



กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

"แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำและมีหลักประกันทางสังคมที่ดี"



หน้าหลัก แะนำกระทรวง รวบรวมงาน ITA สป.ร. พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ กฎหมายแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ FAQ ติดต่อเรา

กระทรวงแรงงาน เตรียมตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง ปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

หน้าแรก » ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวงแรงงาน เตรียมตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง ปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

👁 566 🗨 17 ม.ค. 2567



วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2567 ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยพิจารณาสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เนื่องจากสูตรที่เราไม่ได้พิจารณาปรับใหม่มาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งคณะอนุฯ มีจำนวน 17 คน คือจากภาครัฐ แต่งตั้งให้รองปลัดกระทรวงเป็นประธาน มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนา กระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อรวมกับของฝ่ายนายจ้าง 5 คน ฝ่ายลูกจ้าง 5 คน รวมเป็น 17 คน เพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงสูตรใหม่รวมทั้งวิเคราะห์และกำหนดตัวแปรในเชิงปริมาณและคุณภาพในการนำเสนอ ความเหมาะสมในการคำนวณสูตรอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งการจัดทำสูตรค่าจ้างขั้นต่ำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ตลอดจนการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้รับอยู่ตามมาตรฐานค่าครองชีพใช้จ่าย ที่จำเป็นของลูกจ้าง ตามข้อเท็จจริงตามเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ด้วย โดยพิจารณารายพื้นที่จังหวัด เช่น ภูเก็ต ชลบุรี พังงา ที่เราเอาความเป็นจริงมาคำนวณ

* เราให้เวลาในการเสนอรายชื่อภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะประชุมคณะอนุฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2567 โดยในส่วนของ การปรับค่าจ้างใหม่ ว่าจะกันในช่วงเดือนเมษายนหรือไม่นั้นอยู่ที่ประชุมของคณะอนุฯออกมาก่อน ซึ่งเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ในส่วนที่ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะถึง 400 บาท หรือไม่นั้น ขอให้คณะอนุฯประชุมก่อน จึงจะสามารถตอบได้ " นายไพโรจน์ กล่าวท้ายที่สุด

1. ระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามวาระการประชุม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องรับรองรายงานการประชุม จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

เข้าประชุม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 4 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 4 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการ

3. ความเห็นที่ประชุม (การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2566

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยเปลี่ยนองค์ประกอบของนักวิชาการที่แต่ละฝ่ายเสนอฝ่ายละ 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเสนอฝ่ายละ 2 คน

เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาวิจัยระบบค่าจ้างที่เหมาะสมในประเทศไทย

มติที่ประชุม รับทราบ

4. การนำผลการจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการ ในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด